

ธุรกิจในลาวเริ่มดำเนินการและจัดพิธีเปิด

GL LAO ได้รับใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจทางการเงิน

Group Lease Public Company Limited (GL) ซึ่งเป็นบริษัทด้านธุรกิจเช่าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งคือ GL Leasing (Lao) Company Limited (GLL) ในเดือน กรกฎาคม 2557 บริษัทเตรียมการที่จะดำเนินการธุรกิจนี้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจกับธนาคารแห่งประเทศไทยลาว บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยลาว และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะดำเนินการธุรกิจในประเทศลาว

GL มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการกิจการในลาวบนตามวิสัยทัศน์ ARFC ซึ่งจะขยายธุรกิจที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน GLL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทยลาว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยทั่วไปจะใช้เวลาจดทะเบียนมากกว่า 2 ปีในลาว แต่เราได้รับใบอนุญาตหลังจากยื่นคำขอเพียง 6 เดือนเท่านั้น เรามีความเชื่อว่า GL Finance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราในกัมพูชา จะมีการเติบโตอย่างมั่นคง อันจะส่งผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชา ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้เราได้รับใบอนุญาตที่เร็วขึ้น นอกจากนี้การเติบโตอย่างรวดเร็วในกัมพูชาเกิดจากความร่วมมือกับ NCX Honda (บริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายรถ Honda ในกัมพูชา) และในอนาคตเราจะดำเนินการธุรกิจกับบริษัทนี้ในลาวอีกด้วย ความร่วมมือนี้จะสร้างความหวังทางธุรกิจในอนาคต

จากความพยายามของเราในกัมพูชา เราจะพัฒนาการบริการทางการเงินในลาวอย่างมุ่งมั่นทั้งการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในลาว และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ในช่วง 6 เดือนที่เราจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานจากความร่วมมือระหว่างพนักงานไทยและกัมพูชา ปัจจุบันเรามีพนักงานทั้งหมด 42 คนเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 ที่มีเพียงหนึ่งคน และเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการธุรกิจนี้ในลาว

เราจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่จะอยู่ในความทรงจำสำหรับ GLL กับโอกาสอันมีค่าเช่นการกล่าวสุนทรพจน์ของ H.E.Hiroyuki KISHINO เอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็มของประเทศญี่ปุ่นในลาว และ Mr. Sonexay SITPHAXAY รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาว พิธีเปิดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 10 คนของธนาคารแห่งประเทศไทยลาว พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น Honda NCX และ KUBOTA สื่อในลาวกว่า 4 แห่ง และสื่อจากไทย 7 แห่ง

Mitsuji Konoshita ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารGLL กล่าวในสุนทรพจน์ว่าการอบรมพนักงานได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมที่จะเปิดสาขา 17 แห่งสำหรับการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และมีแผนที่จะจ้างงานในแต่ละพื้นที่ของลาว นอกจากนี้ยังแสดงวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินการธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วจากระดับรากหญ้าไม่เพียงแต่ในลาวแต่ยังขยายไปยังภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานกับบริษัทระหว่างประเทศสำหรับคนรุ่นใหม่ในชนบท

เราขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเรา

จากคติของเรา“First Fast Forward” GLL พยายามที่จะขยายธุรกิจนี้ในลาวภายใต้การนำอย่างแข็งแกร่งของ Kaname Hashimoto กรรมการผู้จัดการใหญ่ Alain Dufes ผู้จัดการทั่วไป และ Thenkham Haraxiyay ผู้จัดการ ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรชาวญี่ปุ่น ลาว ฝรั่งเศส และการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทแม่ในประเทศไทย (GL) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกัมพูชา (GLF)